



ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**เข้ม-กัก14วัน
อยู่แต่ในห้อง
ยกเคสแทม
ฝึกกฏทำป่วย**

กรมควบคุมโรคยืนยันการ
กักตัวเฝ้าระวังโควิด-19 นาน
14 วัน เป็นเวลาที่เหมาะสม
พร้อมประสานสถานกักกัน
ทางเลือกทุกแห่งให้ผู้กักตัว
ออกจากห้อง ★ มีต่อหน้า 5



ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

เข้ม-กัก14 วัน ☆ ต่อจากหน้า 1

ก่อนครบกำหนด ยอมรับไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญคือตรวจพบเร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่วนที่แม่สอดเปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมาได้แล้ว หลังสถานการณ์คลี่คลาย ด้านองค์การอนามัยโลกกังวลการแพร่ระบาดยังรุนแรง หลังยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวทั่วโลกพุ่งทะลุ 4 แสนคน ต่อเนื่องมาหลายวัน

หลังจากไทยพบนักท่องเที่ยวหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังครบกำหนดกักตัวในโรงแรมย่านสมุทรปราการ โดยไปตรวจพบเชื้อขณะท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์-

ธานีนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ต.ค. นพ.ธนรัักษ์ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า หญิงฝรั่งเศสอายุ 57 ปี ซึ่งพบการติดเชื้อหลังการกักตัว 14 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นมั่นใจว่าจะติดเชื้อภายในประเทศและมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการสัมผัสเชื้อในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) ขณะนี้การสอบสวนโรคมุ่งเน้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา หากเกิดขึ้นในสถานที่กักกันจริง คงต้องมีการทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่โรคให้เหมาะสม การกักกันให้สถานที่กักกันป้องกันควบคุมโรคได้เต็มที่และปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

นพ.ธนรัักษ์กล่าวว่า หากทุกฝ่ายดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จะป้องกันการแพร่โรคได้อย่างดี กรณีหญิงฝรั่งเศสที่พบเชื้อในฟิตเนสของสถานที่กักกัน ขณะนี้ทราบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในการเร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ประสานให้สถานที่กักกันทางเลือกทุกแห่งงดให้ผู้กักตัวออกจากห้องพักก่อน 14 วัน ที่ผ่านมามีรายงานว่า บางแห่งมีการให้ออกจากห้องพักหลังตรวจเชื้อครั้งที่ 2 มีผลเป็นลบ ทั้งที่ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกำหนดไม่ให้ออกจากห้องพักเลย

นพ.ธนรัักษ์กล่าวด้วยว่า ส่วนฟิตเนสสถานที่กักกันทางเลือกที่พบเชื่อนั้น โดยหลักการสอบสวน

โรคจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าไปสัมผัสตามระดับความเสี่ยงและจัดการตามความเหมาะสม หากสัมผัสเสี่ยงสูงก็ต้องเพิ่มวันกักตัวต่อ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำต้องเฝ้าระวัง และจำกัดพื้นที่ ทั้งหมดต้องดูตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี ส่วนการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อ คาดว่าใน 2-3 วันนี้จะทราบผล สำหรับการติดตามผู้สัมผัสสรุปเบื้องต้นของทีมปฏิบัติการที่เกาะสมุยรายงานว่า มีผู้สัมผัสทั้งหมด 120 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 คน เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบไม่พบเชื้อ 27 คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 คน ไม่มีใครมีอาการ และยังคงกักตัวผู้สัมผัสต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังปิดร้านนวดและสถานบันเทิงที่ผู้ติดเชื้อไปใช้บริการ ส่วนที่อ.แม่สอด จ.ตาก มีการค้นหาผู้สัมผัสและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1 หมื่นคน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผู้ป่วยจากต่างประเทศตามแนวชายแดน เช่น เมียนมา และมลายูเซีย หรือจากต่างประเทศที่บินเข้ามาและเข้าสู่สถานที่กักกัน สิ่งสำคัญคือการตรวจพบเร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อสนับสนุนให้เปิดประเทศสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจได้ ส่วนการกักตัว 14 วัน ยืนยันเป็นเวลาที่เหมาะสม หากสามารถบริหารจัดการการกักตัวได้ดี จะลดความเสี่ยงจากประเทศต้นทางได้ก็สามารถลดระยะเวลาได้



ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ณ วันที่ 26 ต.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าในสถานกักกันของรัฐทั้งหมด โดยมาจากบาห์เรน ออสเตรเลีย จอร์แดน อิรัก กาตาร์ ตุรกี และคูเวต ประเทศละ 1 คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,743 คน มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 18 คน รวมหายป่วยสะสม 3,543 คน เสียชีวิตคงที่ 59 คน

ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก โดยนายพงศธรรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก สั่งปิดชายแดนและด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด มาตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.เป็นเวลา 7 วัน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในวันที่ 26 ต.ค.มีการเปิดด่านตามปกติผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงข้ามมีรถบรรทุกจำนวนมากมารอส่งสินค้าไปเมียนมาแต่เกิดปัญหาด่านเมียนมาไม่เปิด อ้างว่าต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ ทำให้รถจำนวนมากต้องรอ กระทั่งเวลา 10.00 น. จึงมีคำสั่งให้เปิดด่านได้ทำให้บรรยากาศเริ่มคึกคัก สินค้าบางส่วนมีการถ่ายรถระหว่างรถไทยและรถเมียนมาแบบนิวนอร์มอล คือมีสะพานรางเลื่อนถ่ายสินค้าโดยไม่มีคนสัมผัสกัน รวมทั้งมีการตรวจคัดกรองโควิดอย่างเข้มข้น

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เข้ม-กัก14 วัน ☆ ต่อจากหน้า 5

ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ชุดที่สอง จำนวน 145 คน เดินทางมาจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 3081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์เปิดเผยว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด 279 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV จำนวน 145 คนที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 118 คน ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด และคนไทย 16 คน โดยท่าอากาศยานฯ ยังถือปฏิบัติตามกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวจะต้องถูกส่งตัวไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วันเหมือนกับผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ด้านสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายเทดรอส อัดานอม เกเบเรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงเตือนว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในทิศทางอันตราย หลังยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวทั่วโลกพุ่งทะลุ 400,000 คนต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ขณะที่ในวันที่ 25 ต.ค. อยู่ที่ 404,788 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 48.4 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.16 ล้านคน ส่วนภูมิภาคยุโรปทำสถิติผู้ติดเชื้อรวมมากที่สุดในวันที่ 24 ต.ค. จำนวน 221,898 คน พร้อมระบุว่าสถานการณ์จะยากลำบากยิ่งขึ้นในช่วง 2-3 เดือนหน้า

ส่วนสหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อไวรัสรวมในวันเดียว 88,718 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 8.9 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 280,000 คน โดยมีรายงานว่าจากกรณีหัวหน้าคณะทำงานของนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ทำให้ทีมงานของนายเพนซ์ ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน แต่ทำเนียบขาวสหรัฐฯ ยืนยันว่า นายเพนซ์ จะเดินทางเสี่ยงตามปกติ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหน้าการเลือกตั้งสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. และการตรวจร่างกายรองประธานาธิบดีก่อนหน้านี้มีผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ

วันเดียวกัน ทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันเดียวทำสถิติ 52,010 คนนั้น ทำให้เชื่อว่าอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฝรั่งเศส มากกว่าที่ทางการแจ้ง 2 เท่า หรืออยู่ที่ประมาณ 100,000 คนต่อวัน โดยยอดติดเชื้อรวม

ในฝรั่งเศสถือเป็นอันดับ 5 ของโลก อยู่ที่ 1.18 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 84,700 คน ส่วนกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย รายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 45,148 คน ถือว่าน้อยที่สุดในรอบ 4 เดือน ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 7.9 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 119,000 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่าจากกรณีที่ทางการสั่งตรวจหาเชื้อประชากรกว่า 7 แสนคน ในเมืองแคชการ์ มณฑลซินเจียง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วย 1 นั้น ผลการตรวจสอบทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 187 คน ทั้งหมดไม่แสดงอาการป่วย ส่วนผู้ติดเชื้อรายแรกในเมืองพบว่า เป็นการติดเชื้อในโรงงานทอผ้า



ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 10

กทม.เตือนเด็กต่ำ 3 ปีระวัง โรคไวรัสอาร์เอสวีระบาด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โถะ แก้วอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย โดยเชื้อไวรัส RSV สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ การป้องกันโรคทำได้ ดังนี้ 1.หมั่นล้างมือบ่อยๆ 2.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วย 3.ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ 4.หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และ 5.รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เชือดออมเบี้ยเสี่ยงโควิด
ตร.ปิดแทบทุกภาค

เจอโกงยกจังหวัด
นครบาล 0 โรงพัก

ตะลึง บางจังหวัดอมเบี้ยเสี่ยง
โควิดทุกโรงพัก “จเรตำรวจ” เผย
ภาค 1 มี 2 จังหวัด ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

อมเบี่ยงเลียง □ ต่อจากหน้า 1

ภาค 3 สุรินทร์ ภาค 4 เลข ภาค 5 เชียงราย ภาค 8 พุ่งส่งกับป่าตอง ภาค 9 พัทลุง ส่วนนครบาลไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง “สธ.” ยัน แหม่มฝรั่งเศสติดเชื่อในสถานที่กักกัน “สภค.” เผยติดเชื่อเพิ่ม 7 เป็นคนไทยกลับจากบาห์เรน-ออสเตรเลีย-จอร์แดน-อิรัก-กาตาร์-ตุรกี-คูเวต เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่สำนักงานจเรตำรวจ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ พล.ต.อ.วิสัน ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานประชุมทีมผลตรวจสอบสวนทุจริตเงินเบี่ยงเลียงโควิด-19 โดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จากนครบาลและภูธรภาค 1-9 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พล.ต.อ.วิสัน เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่ามีการอมเบี่ยงเลียงโควิด-19 จริง โดยแยกได้ดังนี้ ภาค 1 จ.สระบุรีและนนทบุรี, ภาค 3 จ.สุรินทร์, ภาค 4 สภ.ท่าลี่ จ.เลย และ สภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, ภาค 5 จ.เชียงราย, ภาค 8 สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต, ภาค 9 จ.พัทลุง ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำกันเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ขบวนการ บางแห่งอาจทุจริตทั้งจังหวัด บางแห่งแค่เฉพาะโรงพัก กำลังตรวจสอบว่าเป็นการบังเอิญหรือเกิดจากข้อผิดพลาด สำหรับในกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีตำรวจในโรงพักที่ร้องเรียนมากกว่า 10 แห่ง ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่ได้ร้องเรียนเข้ามาแต่จะตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกัน

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีแหม่มเกะสยูดติดเชื่อโควิดว่า จากการสอบสวนโรคนั้นมีมากขึ้นว่า น่าเป็นการติดเชื่อในประเทศ และมีความเป็นไปได้เกิดจากการสัมผัสเชื่อในสถานที่กักกัน คาดว่าช่วงเวลาติดเชื่อราววันที่ 10- 12 ต.ค. แต่คาดไม่มีการแพร่เชื่อในโรงแรมสถานที่กักกัน ดังนั้น การสอบสวนโรคนั้นเน้นหาสาเหตุ ว่าติดเชื่อขึ้นได้อย่างไร ถ้าเกิดในสถานที่กักตัวต้องการทบทวนมาตรการต่าง ๆ และเข้มงวดในส่วนที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ได้ สำหรับการติดตามผู้สัมผัสคนแหม่มเกะสยูด 120 คน แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 40 คน อาทิ ครอบครัว-ชุมชน-ผู้โดยสารเครื่องบินเดียวกัน-คนขับแท็กซี่ตอนนั้นเก็บตัวอย่างไปแล้ว 28 คน ผล ออกมา 27 คนเป็นลบ อีกคนรอผล

อยู่ ขณะที่ผู้เสี่ยงต่ำ 80 คน ไม่มีใครมีอาการ อย่างไรก็ตามจะค้นหาผู้สัมผัสต่อเนื่อง

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์ในไทยว่า วันนี้มีผู้ติดเชื่อรายใหม่ 7 ราย รายแรกมาจากประเทศบาห์เรนเป็นชายไทยอายุ 67 ปี อาชีพพนักงานนวด มาถึงไทยวันที่ 18 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี รายที่ 2 มาจากประเทศออสเตรเลียเป็นหญิงไทยอายุ 49 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยวันที่ 18 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ กทม. รายที่ 3 มาจากประเทศจอร์แดนเป็นชายไทยอายุ 25 ปี อาชีพนักศึกษาดูแลทางถึงไทยวันที่ 21 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี รายที่ 4 มาจากประเทศอิรักเป็นหญิงไทยอายุ 39 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทาง ถึงไทยวันที่ 21 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี

รายที่ 5 มาจากประเทศกาตาร์เป็นหญิงไทยอายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยวันที่ 21 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี รายที่ 6 มาจากประเทศตุรกีเป็นหญิงไทยอายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยวันที่ 21 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี รายที่ 7 มาจากประเทศคูเวตเป็นชายไทยอายุ 49 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 21 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี ทั้ง 7 คน ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยที่ 3,742 ราย รักษาหาย 3,543 ราย ยังอยู่ในรพ. 141 ราย เสียชีวิตคงที่ 59 ศพ ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกผู้ติดเชื่อไม่ต่ำกว่า 43,328,174 ราย รักษาหาย 31,900,636 ราย เสียชีวิต 1,159,009 ศพ วันนี้มีคนไทยเดินทางกลับอีก 11 เที่ยวบิน 532 ราย วันที่ 27 ต.ค. 6 เที่ยวบิน 233 ราย

ขณะที่องค์การอนามัยโลก แจ้งเตือนว่ามีหลายประเทศติดเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด ด้าน นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับวัคซีนต้านไวรัสที่เกิดขึ้นในอนาคค เพราะหนทางเดียวที่รอดพ้นการแพร่ระบาด ก็คือความร่วมมือกันและต้องให้แน่ใจว่าประเทศยากจนสามารถเข้าถึงการได้วัคซีนด้วย.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 11

รัฐย่นบัตรทองไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววา นโยบายยกระดับบัตรทองที่จะเริ่ม 1 พ.ย.นี้ ประชาชนใน กทม. รักษาทุกที่เฉพาะศูนย์สาธารณสุข และคลินิกใกล้บ้านเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวมาร้องในเขต 9 นครชัยบุรินทร์ ส่วน มะเร็งส่งตรงถึง รพ.เฉพาะด้านที่ไม่แออัดและย้ายสถานพยาบาลเมื่อใดรักษาที่ใหม่ได้ทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64 สำหรับนโยบายการยกระดับบัตรทองนั้นมี 2 ด้าน 1.ประชาชนใน กทม. รักษา ทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น และ 2.ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ทดลองมาร้องใน เขต 9 นครชัยบุรินทร์

นายอนุชา เปิดเผยว่า การยกระดับการบริการบัตรทองอีก 2 ด้าน ได้แก่ 1.โรคมะเร็ง นั้นเป็นโรคที่ละเอียดอ่อน มีความซับซ้อนและมีหลายชนิด โดย รพ.แต่ละแห่งมีศักยภาพในการรักษาเฉพาะแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็ง ผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายังศูนย์ส่งต่อด้านมะเร็ง จากนั้นศูนย์ส่งต่อจะทำหน้าที่เป็น ศูนย์ประสานจัดหา รพ.ที่ไม่แออัดและมีศักยภาพรักษาโรคมะเร็งนั้น ๆ ให้เป็นการเฉพาะราย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสนับสนุน การจัดการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน การติดตามอาการและแนะนำการทานยา ผ่านระบบสื่อสาร ทางไกล 2.การย้ายหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำถิ่น ที่ผ่านมาเมื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ขอย้ายหน่วยบริการต้องรออีก 15 วัน จึงจะไปรักษาที่หน่วยบริการแห่งใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ผู้ใช้สิทธิทั่วประเทศจะไม่ต้องรอ 15 วันอีกต่อไป คือเมื่อมีความประสงค์ จะย้ายเมื่อใดสามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**เตือนระวังภัยร้าย
โรคRSVในเด็ก
ซีแพร์ระบาดหนัก
ช่วงต้นฤดูหนาว**
กทม.เฝ้าระวัง-ป้องกันโรค RSV
ในเด็ก พบระบาดบ่อย ช่วง
▶▶▶ ต่อ : โรคในเด็ก -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โรคในเด็ก

ปลายฝนต้นหนาว เพลจ Infectious ง่ายนิดเดียว เพลจโรคนี้กำลังระบาดหนักกว่าไวรัสโควิด-19 พบคนไข้เด็ก อยู่ที่โรงพยาบาลแน่นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ปลัด กทม.) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจซึ่งโรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของ

การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝน หรือ ปลายฝนต้นหนาว

“อาการของโรค คือมีไข้สูง ไอมาก และมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจนสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถูกบิดประตู ของเล่นและผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย โดยเชื้อไวรัสอาร์เอสวีสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที”

ปลัด กทม. กล่าวอีกว่าปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงแต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการเช่นการให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ละลายเสมหะในเด็กบางรายที่มีเสมหะมาก ต้องเคาะปอดและดูดเสมหะออกเพื่อลดความรุนแรงของอาการไอและหายใจหอบเหนื่อยได้ ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน การป้องกันโรคทำได้ ดังนี้

“หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่, หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วยทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ, หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ทารกที่ได้รับควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี, รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ”นางศิลปสวย กล่าวย้ำทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ในเพลจ Infectious ง่ายนิดเดียว ได้โพสต์สถานการณ์การระบาดของโรค RSV ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ระบุว่าระบาดหนักกว่าไวรัสโควิด-19 ก็ RSV อาการหนัก ระบาดหนัก ช่วงนี้ คนไข้เด็กทั่วประเทศทั้งรพ.รัฐ เอกชน คลินิก รพ.สต. ป่วยด้วยไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัส RSV (อาร์เอสวี) เยอะมาก ą เน้นทุกโรงพยาบาล

ลักษณะอาการไข้ ไอ เสมหะ น้ำมูก บางรายอาการหนักมีหอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด หลักการมี 3 S คือ Swelling หลอดลมบวม ตีบแคบ ทำให้หายใจหอบเหนื่อย ลมเข้าปอดได้ แต่ออกลำบาก เด็กจึงต้องหายใจเร็วและแรง ไซ้กล้ามเนื้อกระบังลมช่วยหายใจ, Spasm หลอดลมไวและตีบได้ ไ่วต่อสิ่งกระตุ้น และ Secretion สารคัดหลั่งในหลอดลมมาก และดูดหลอดลม หายใจลำบาก ต้องดูดเสมหะช่วย บางรายรุนแรง เขียว หายใจล้มเหลว ต้องให้ออกซิเจน หรือใส่ท่อช่วยหายใจใน icu กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ยิ่งอายุน้อยยิ่งรุนแรง คลอดก่อนกำหนด มีโรคประจำตัว เช่น ปอด หัวใจ

การรักษา ตามอาการ ไม่มียาด้านไวรัสเฉพาะ ทั้งกินและฉีด ไม่มีวัคซีน การรักษา คือ พนยา ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน ให้สารน้ำ ขาลดไข้ การพยากรณ์โรค มีตั้งแต่ไม่รุนแรง หวัด ไอ น้ำมูกจนไปถึง ปอดอักเสบ หายใจล้มเหลว ไวรัสตัวนี้ หายดีแล้ว มีโอกาสเป็นซ้ำ ร่วมกับถ้ามีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว พ่อหรือแม่ อนาคต เด็ก อาจจะเป็นโรค หอบหืดตามมาได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

การป้องกัน ที่พอจะช่วยให้ 5 ข้อ
คือ 1)หลีกเลี่ยงไปชุมชนคนเยอะหรือ
เสี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ และเด็กที่ป่วย
ถ้าป่วยต้องอยู่บ้าน หยุดเรียน พบแพทย์
2)วัคซีนโรคอื่นๆ ที่ป้องกันพบร่วมได้
เช่น ไขหวัดใหญ่ วัคซีนไอพีดี เป็นทางเลือก
สามารถฉีดได้ 3)รักษาความอบอุ่น
ของร่างกาย ช่วงนี้อากาศเย็น หนาว
ไวรัสชอบ 4)คนมีโรคประจำตัวเช่น หอบ
หืด โรคหัวใจ โอกาสติด RSV แล้ว
อาการรุนแรงกว่าเด็กทั่วไป ต้องระวัง
อย่าขาดยาประจำ ป่วยรีบมาพบแพทย์
5)ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง
ป้องกัน RSV ไขหวัดใหญ่ ปอดอักเสบได้
มาตรการเดียวกับป้องกันไวรัสโควิด-19
ให้กำลังใจผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ ดูแลเสมอ พันยวนไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ติดโควิดในที่กักตัว
สาวฝรั่งเศสรับเชื้อ10-12ต.ค.
สธ.เล็งทบทวนมาตรการ
ห้ามออกนอกห้องพัก14วัน
ไทยป่วยอีก7มาจากตปท.

ศบค.เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 7 ราย กลับจากตปท. ยอดป่วยสะสม 3,743 ราย รักษาหายเพิ่ม 13 ราย สธ.เผยผลสอบสวนกรณีสาวฝรั่งเศสติดเชื้อระหว่าง 10-12 ตุลาคม เป็นการติดในประเทศและ

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ในประเทศและในสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) เตรียมทบทวนมาตรการดูแลห้ามออกจากห้องพักรงตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่กักตัวอาการ แม้ผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ ป้องกันแพร่หรือรับเชื้อเพิ่ม ด้านผู้ว่าฯ กาญจนบุรีสั่งเปิดด่านเจดีย์สามองค์ 27 ตุลาคมวันเดียวเท่านั้น เพื่อระบายสินค้า นำเข้า-ส่งออก

ไทยพบติดเชื้อใหม่ 7 ราย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูล

COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศไทย 0 ราย ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในสถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) มี 7 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 13 ราย กลับบ้านแล้ว 3,543 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 141 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตสะสมครั้งที่ 59 ศพ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,743 ราย ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 146 ของโลก ทั้งนี้ ไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 ราย โดยเดินทางมาจากบราซิล 1 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย จอร์แดน 1 ราย กาตาร์ 1 ราย อิรัก 1 ราย ตุรกี 1 ราย และคูเวต 1 ราย โดยทั้งหมดเข้าสถานกักกันของรัฐ หรือ State Quarantine ส่วนการติดเชื้อในประเทศ ไม่มีรายงานเพิ่มเติม

คาดหม่อมฝรั่งเศสติดเชื้อใน ASQ
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในไทยว่า รอบเดือนตุลาคมมี 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ สถานการณ์พบคนขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อเข้ามาที่อ.แม่สอด จ.ตาก ค้นหาลูกผู้สัมผัส และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1 หมื่นราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม และภายใน 1-2 วันนี้จะครบกำหนด 14 วันแล้ว ขณะนี้มีมาตรการเข้มข้นในการห้ามคนเข้ามาทางชายแดน การเข้มงวดการขนส่งสินค้า อีกเหตุการณ์คือ กรณีหญิงฝรั่งเศส อายุ 57 ปี ขณะนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จากการสอบสวนโรคนั้นใจมากขึ้นว่า น่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ และเป็นไปได้ที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) คาดว่าช่วงเวลาติดเชื้อน่าจะเป็นช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา และไม่น่าจะแพร่เชื้อต่อในโรงแรม เพราะหญิงรายนี้ออกมาวันที่ 15 ตุลาคม ก่อนมีอาการวันที่ 17 ตุลาคม

เล็งทบทวนมาตรการในสถานที่กักตัว
นพ.ธนรักษ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้การสอบสวนโรคนั้นหาสาเหตุการติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา ถ้าเกิดขึ้นที่สถานที่กักกันจริง ต้องทบทวนมาตรการ และเข้มงวดในส่วนที่อาจก่อให้เกิดการแพร่โรคได้ เพราะเป็นจุดที่ทำให้หลายประเทศเกิดการระบาดในสถานที่กักกัน และต่อมาระบาดต่อเนื่องในชุมชน เช่น รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย ดังนั้น การกักกันให้สถานกักกันป้องกันควบคุมโรคเต็มที่ เป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ และดูแลเคร่งครัด หากทำตามมาตรการทำตามระดับความเสี่ยงสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดีมั่นใจว่าจัดการการระบาดโรคในสถานที่เดียวกันได้ดี ขณะนี้แนวทางใน ASQ ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้คนนำคนออกนอกห้องก่อน จากเดิมให้ออกจากห้องได้ หลังผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ แต่ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไม่ให้ออกนอกห้องเลย และทบทวนมาตรการสำคัญ

สรุปกลุ่มสัมผัสหม่อมฝรั่งเศส 120 คน
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีพบเชื้อในฟีดเนสของ ASQ ในจ.สมุทรปราการ จำเป็นต้องให้คนที่ใช้ฟีดเนสกักตัวต่ออีก 14 วัน หรือไม่ นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า โดยหลักแล้วการสอบสวนโรคจะระบุผู้สัมผัสผู้ป่วยในสถานที่กักกันทางเลือก

มั่นคง ครองไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

แห่งนี้ และจะแบ่งกลุ่มผู้สัมผัสตามระดับความเสี่ยง และจัดการตามความเหมาะสม เช่น หากสัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวต่อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำต้องเฝ้าระวัง และจำกัดพื้นที่ ทั้งหมดต้องดูตามความเหมาะสมแต่ละกรณี สำหรับการติดตามผู้สัมผัสหญิงฝรั่งเศส สรุปเบื้องต้นของทีมปฏิบัติการที่เกาะสมุยรายงานว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมด 120 ราย แบ่งเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 ราย ประกอบด้วยคนในครอบครัว 2 ราย ผู้สัมผัสในชุมชน 24 ราย ผู้โดยสารเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกัน 12 คน และแท็กซี่ 2 คน ผลตรวจรอบแรกเป็นลบ 27 ราย อีก 13 ราย อยู่ระหว่างรอผลและติดตามตัว และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 คน ยังไม่มีเครื่องมือการ และยังคงค้นหาผู้สัมผัสต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ยังปิดร้านนวดและร้าน La Bohemia Beach Lounge

ย้ำไทยเจอคนติดเชื้อใหม่ไม่แปลก
นพ.ธนรักษ์กล่าวอีกว่า ไทยมีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผู้ป่วยมาจากต่างประเทศตามแนวชายแดน เช่น เมียนมา และมาเลเซีย หรือจากต่างประเทศบินเข้ามาและเข้าสู่สถานที่กักกัน ถ้าเจอผู้ติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ หรือต้องกังวล แต่สิ่งสำคัญคือ ให้ตรวจเจอผู้ป่วยได้เร็ว ควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้กระจายวงกว้างและสนับสนุนให้เปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงไปในที่คนแออัด ใส่น้ำกากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ

เปิดด่านเจดีย์สามองค์ 27 ต.ค. วันเดียว
วันเดียวกัน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 43.6/2563 เรื่อง มาตรการ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคระบุสาระสำคัญสรุปว่า หลังจ.กาญจนบุรี ออกประกาศระงับใช้ช่องทางเข้าประเทศไทยที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ด.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าไปเมียนมาได้

ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศผ่อนผันมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เฉพาะวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น และอนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน ที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ไวรัสทูปฝรั่งเศส ป่วยทะยานขึ้นอันดับ5โลก 'โรนัลดีนโญ' แข่งดังติดเชื่อ

หลายประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างฝรั่งเศสมีผู้ป่วยใหม่
วันเดียวอย่างน้อย 5.2 หมื่นคน สูงเป็นสถิติใหม่ แข่งหน้าสเปน-อาร์เจนตินาขึ้นมาอยู่
ในอันดับ 5 ของโลก เช่นเดียวกับ สเปน ยอดติดเชื้อเพิ่มเป็นอันดับ 1 ของยุโรป
ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง ▶ ต่อ : ไวรัส - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ไวรัส

ส่วนอดีตนักเตะดังทีมชาติบราซิล “โรนัลดีญโญ” ยอมรับติดเชื้อและกักตัวเองแล้ว โดยไม่แสดงอาการ จีนเร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อในประชาชนให้ได้มากที่สุด หลังพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการในรอบ 7 เดือน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกต่อเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ ระบุว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันถึง 52,010 คน เพิ่มขึ้นจากวันเสาร์มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 45,422 คน ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่การระบาดทั่วยุโรปเกิดขึ้นเป็นระลอกสอง ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้ผู้ป่วยสะสมของฝรั่งเศสมีถึง 1,138,507 คน และแซงอาร์เจนตินา และสเปน ขึ้นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากสหรัฐ อินเดีย บราซิล และรัสเซียแล้ว โดยสามวันที่ผ่านมา ฝรั่งเศสมีผู้ป่วยรายใหม่น้อย 139,000 คน สูงกว่าช่วงปิดเมือง 2 เดือน ระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม ขณะที่

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 116 คน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 34,761 คน

ขณะที่นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ ของสเปน ประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ห้ามเดินทางระหว่างแคว้นบางกรณี และกำหนดให้ประชาชนรวมตัวได้ไม่เกินหกคน อย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้ สเปนจะบังคับใช้มาตรการปิดเมืองเข้มงวดมาตลอดก่อนผ่อนคลาย แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสเปนเผชิญการระบาดระลอกสองเช่นเดียวกับประเทศในยุโรป จนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในยุโรปตะวันตก มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 1,046,132 คน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมใกล้ 35,000 คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โรนัลดีญโญ อดีตดาวเตะชื่อดังของบาร์เซโลนา ทีมชาติบราซิล โทสต์วีดีโอผ่านอินสตาแกรม

ยอมรับว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัวเองที่บ้านพัก ทั้งนี้ อดีตนักเตะทีมชาติบราซิล เดินทางมาที่ เมโล ไฮโรซอน เมืองใหญ่ของบราซิลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เพื่อทำกิจกรรมอีเว้นท์ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และตรวจพบเชื้อไวรัสเป็นบวก แต่ไม่มีอาการ

วันเดียวกัน ทางกรีนรายงานว่าพบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่แสดงอาการสูงสุดในรอบเกือบ 7 เดือน หลังพบการระบาดที่ไม่ทราบที่มาในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของซินเจียงอุยกูร์รายงานเพิ่มเติมว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไม่แสดงอาการ 137 คน ระหว่างตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประชาชน 4.75 ล้านคนในเมืองกัซการ์ในซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งติดเชื้อมาจากลูกจ้างหญิงวัย 17 ปี ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และยังไม่ทราบชัดเจนว่าหญิงคนดังกล่าวได้รับเชื้อมาจากที่ใด แต่ผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดเชื่อมโยงกับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 11)

แถลงการณ์ของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า จีนมีผู้ป่วยติด
เชื้อรายใหม่อย่างน้อย 20 คน และผู้ป่วย
ไม่แสดงอาการ 161 คน ซึ่งจีนเป็นห่วงจะ
เป็นที่มาของการระบาดระลอกใหม่ ทำให้
ทางการจีนต้องตรวจหาเชื้อในประชาชน
ให้ได้มากที่สุด รวมถึงในเมืองจีนเจียง
อู๋ก็ตรวจหาเชื้อในชาวเมืองกัซการ์กว่า
2.84 ล้านคนแล้ว ขณะนี้จีนมียอดผู้ป่วย
ติดเชื้อสะสม 85,810 คน และมีผู้เสียชีวิต
4,634 คน

ขณะที่เว็บไซต์ www.worldometers.info สรุปสถานการณ์ระบาดโควิด-19
ใน 213 ประเทศว่า มีผู้ป่วยสะสม
เมื่อวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยรวม
43,403,595 ราย เสียชีวิตรวม 1,159,820
ราย รักษาหายรวม 31,928,273 ราย
โดยสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อรวมอันดับ 1 อยู่ที่
8,889,577 ราย เสียชีวิตรวม 230,510 ราย
อันดับ 2 ยังเป็นอินเดีย ติดเชื้อสะสม
7,909,959 ราย เสียชีวิตสะสม 119,030 ราย
อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อสะสม 5,394,128
ราย เสียชีวิตสะสม 157,163 ราย อันดับ 4
รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 1,531,224 ราย
เสียชีวิตสะสม 26,269 ราย และอันดับ 5
ฝรั่งเศส ที่แซงหน้าสเปนขึ้นมา โดยมีผู้ติด
เชื้อสะสม 1,138,507 ราย และเสียชีวิต
สะสม 34,761 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

สธ.ปรับแผนกักตัว-งดออกห้อง
โล่งกลุ่มเสี่ยงแหม่มโควิดผลลบ
สธ.สั่งงดผู้ถูกกักกันโรคออกนอกห้อง รอทบทวนมาตรการสกัด
ระบาดรอบสอง สมุยโล่งผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงแหม่มติดโควิด
เป็นลบ ทยอยเปิดด่านแม่สอด เจตีย์สามองค์ (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

สธ. แจงแหม่มฝรั่งเศสติดโควิด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ในรอบเดือนตุลาคม มี 2 เหตุการณ์คือ สถานการณ์การพบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อ เข้ามาที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีการค้นหาผู้สัมผัสและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10,000 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้จะครบกำหนด 14 วันแล้ว ขณะนี้ไม่มีมาตรการเข้มข้นในการห้ามคนเข้ามาทางชายแดน การเข้มงวดการขนส่งสินค้า อีกเหตุการณ์คือ กรณีหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 57 ปี เข้ารับการกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล (รพ.) เกษสมุย จากการสอบสวนโรคมั่นใจมากขึ้นว่า จะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ และมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อในสถานที่กักกัน

ทบทวนมาตรการกักกัน

"คาดว่าช่วงเวลาที่ติดเชื่อน่าจะเป็นช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ไม่มีการแพร่เชื้อในโรงแรม เพราะออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม และมีการป่วยในวันที่ 17 ตุลาคม ขณะนี้การสอบสวนโรคยังมุ่งเน้นหาสาเหตุว่าการติดเชื้อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่สถานที่กักกันจริง ก็คงจะต้องมีการทบทวนมาตรการต่างๆ และเข้มงวดในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่โรคได้ เพราะเป็นจุดทำให้ในประเทศหลายเกิดการแพร่ระบาดในสถานที่กักกัน และแพร่ระบาดในชุมชนต่อเนื่องต่อมา เช่น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นการกำกับให้สถานกักกันสามารถป้องกันควบคุมโรคได้เต็มที่ จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดูแล หากทำตามมาตรการตามระดับของความเสี่ยงสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี มั่นใจว่าเราจะสามารถจัดการการแพร่ระบาดโรคในสถานที่เดียวกันได้อย่างดี" นพ.ธนรักษ์กล่าว

งดนำคนออกนอกห้อง

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางในสถานที่กักกันทางเลือกนั้น ได้ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ینگต่านคนออกนอกห้องก่อน จากเดิมที่ให้ออกจากห้องได้หลังผลการตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ แต่ตามมาตรฐานของกรม

ควบคุมโรคไม่ให้ออกนอกห้องเลย และทบทวนมาตรการสำคัญ และคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อรายฝรั่งเศส ทำการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม จึงคาดว่าจะมีช่วงเวลารับเชื้อ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม ดังนั้น การสอบสวนโรคจะระบุตัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่กักกันโรค และแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง กลางและต่ำ เพื่อจัดการตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักกันตัวต่ออีก 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง และจำกัดพื้นที่ ส่วนเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เพื่อหาว่าเป็นเชื้อมาจากใคร คาดว่าจะมีรายงานผลออกมาเร็วๆ นี้

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า สำหรับการติดตามผู้สัมผัสสรูปเบื้องต้นของทีมปฏิบัติการที่เกาะสมุย มีผู้สัมผัสทั้งหมด 120 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 ราย ประกอบด้วยคนในครอบครัวเดียวกัน 2 ราย สัมผัสในชุมชน 24 ราย ผู้โดยสารเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย แท็กซี่ 2 ราย ตอนนี้ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดและ 28 ราย ผลตรวจออกแล้ว 27 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและรอผล 1 ราย ขณะเดียวกันติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ไม่มีใครมีอาการ และยังคงค้นหาผู้สัมผัสต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ปิดร้านนวด และร้าน La Bohemia Beach Lounge

ถ้าเจอไม่ใช่เรื่องประหลาดใจ

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้ป่วยมาจากต่างประเทศตามแนวชายแดน เช่น เมียนมา มาเลเซีย หรือจากต่างประเทศบินเข้ามาและเข้าสู่สถานที่กักกัน ดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช่แค่การป้องกันผู้ป่วยรายใหม่ แต่ถ้าเจอไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหรือต้องกังวล แต่สิ่งสำคัญคือให้เราสามารถตรวจเจอผู้ป่วยได้เร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้แพร่ไปในวงกว้าง และสนับสนุนให้ประเทศสามารถเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ และขอความร่วมมือกับประชาชนชาวให้ป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกกานบ้าน ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหาร และใช้ช้อนกลางส่วนตัว พวกนี้จะช่วยป้องกันโรคได้อย่างดี

รพ. สมุยตรวจเสี่ยงสูงผลลบ

ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า จากการสอบสวน

โรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดหญิงชาวฝรั่งเศส 110 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 30 ราย แยกเป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย และผู้สัมผัสในชุมชน 14 ราย รวมทั้งหมด 28 ราย ผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 และยังรอผลตรวจอีก 2 ราย ล่าสุดวันนี้ผลตรวจออกมาแล้วทั้ง 2 ราย ผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำเฝ้าระวัง 80 ราย แยกเป็นเจ้าหน้าที่สนามบิน 29 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 23 ราย และผู้ให้บริการทางการแพทย์ 8 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเตรียมรับการตรวจราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน จะเดินทางมาชมการสาธิตการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินมายังสนามบินสมุย ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เป็นโรงแรมที่อยู่ในระบบแอลเอสคว (ALSQ-Alternative Local State Quarantine) ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองท่าเทียบเรือเฟอร์รี่บ้านหน้าทอน

แหม่มอาการไม่น่าห่วง

นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาการล่าสุดของหญิงชาวฝรั่งเศส หลังได้รับยารักษา อาการไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยงสูง 40 ราย ตอนนี้ได้ข้อมูลหมดแล้ว และได้ทยอยเข้ามาตรวจในสถานที่ที่จัดให้ มั่นใจว่าผู้สัมผัสและจะแพร่เชื้อโรคต่อนั้นน้อยมาก ส่วนผู้สัมผัสมีความเสี่ยงต่ำ 80 ราย ได้ควบคุมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับสถานที่หญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อมายังไม่ได้สรุปชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขกำลังรวบรวมข้อมูลสอบสวนสาเหตุที่แท้จริง แต่มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อมาจากเกาะสมุย และขอให้นักท่องเที่ยวที่มาตรวจควบคุมโรคชาวสมุยจะปลอดภัย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยได้ตามปกติ

นางศุภาภาณูชนี ยอดอดุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย กล่าวว่า หลังมีข่าวการแพร่ระบาดของหญิงชาวฝรั่งเศส ก็ได้มีนักท่องเที่ยวคนไทยโทรมาสอบถามข้อเท็จจริง และสอบถามว่ามาเที่ยวเกาะสมุยในช่วงนี้กลับไปแล้วต้องกักตัวหรือไม่ ก็ได้สอบถามไปทางสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย แจ้งว่าในเมืองต้นไม่ต้องกักตัว ทำให้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติ และมีความระมัดระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 7)

มากขึ้น

เปิดด่านแม่สอดวันแรก

ที่ จ.ตาก พ.อ.ประสพ วัฒนศิริชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองสาธารณสุขจังหวัดตากฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 จ.พิษณุโลก นพ.อวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตาก 2 อ.แม่สอด ได้ไปตรวจสอบระบบการแลกเปลี่ยน และขนส่งสินค้า ระหว่างรถยนต์บรรทุกสินค้าไทยกับรถยนต์บรรทุกสินค้าเมียนมา ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี 2) บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม เป็นการเปิดวันแรก หลังจากคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก มีคำสั่งจังหวัดตากที่ 2758/2563 ให้ระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน 33 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม ลงนามโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จัดระเบียบแรงงานชนลีนค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเปิดพรมแดนให้เฉพาะขนถ่ายสินค้าค่อนข้างคึกคักมาก เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันขนถ่ายสินค้า พร้อมผู้ติดตามอยู่กันคนละฝั่ง แต่ทางฝั่งไทยต้องใช้แรงงานมาก เพราะไม่ต้องการให้สัมผัสกับชาวเมียนมาจากฝั่งจังหวัดเมียวดี รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ยังต้องแก้ไขอีก และขณะนี้ต้องใช้ทหารคอยจัดระเบียบไปก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 จ.พิษณุโลก และทีมสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด ยังคงนำคนขับรถยนต์เมียนมาทุกรายเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนั้นจึงให้สวมเสื้อสีแดง และอยู่คนละฝั่งของแนวกันห้ามใกล้ชิดกับแรงงานฝ่ายไทยที่สวมเสื้อสีเขียว

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า วันแรกมีปัญหาลูกซลักมาก โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน ต้องแก้ปัญหาต่อไป แต่โดยภาพรวม ร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในช่วงระยะเวลา 7 วัน ที่ปิดด่านพรมแดน ระวังการขนส่งสินค้าทำให้มีเงินหายไปวันละ 200 ล้านบาท ถ้าระยะเวลา 7 วัน

เป็นรายใหม่ 45,156 ราย 3.บราซิล 5,394,128 ราย เป็นรายใหม่ 12,904 ราย 4.รัสเซีย 1,513,877 ราย เป็นรายใหม่ 16,710 ราย 5.ฝรั่งเศส 1,138,506 ราย เป็นรายใหม่ 52,010 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 146 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 986 ราย ยอดสะสมรวม 44,774 ราย

จีนพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 138 คน

ขณะที่สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า จีนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขนานใหญ่ให้กับประชาชนทั่วทั้งเมืองอีกครั้งครั้งนี้เป็นในเมืองคาซกัรมีประชากรราว 4.7 ล้านคน ตั้งอยู่ในมณฑลซินเจียงของจีน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอยู่กร หลังจากพบติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการถึง 138 คน การตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกแต่ไม่แสดงอาการ เป็นผู้หญิงรายหนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิดในท้องถิ่นรายแรกที่ตรวจพบในจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางการเริ่มขยายการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นในเมืองคาซกัรมีเพิ่มขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม ทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ อีก 137 คน ทางกรจีนได้สั่งปิดโรงเรียนในเมืองคาซกัรมีและห้ามประชาชนในพื้นที่ออกจากเมืองนี้ เว้นแต่จะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19

บีบีซีอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการจีนว่าจนถึงช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม ได้ตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่ชาวเมืองคาซกัรมีไปได้แล้วกว่า 2.8 ล้านคน ส่วนประชาชนที่เหลือคาดว่าจะตรวจหาเชื้อให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 2 วัน จีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 85,810 ราย และผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 4,634 ราย